



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม

เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหลม ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑ อัตรา โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เทศบาลตำบลบ้านแหลม จึงประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ (รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ ขอประกาศให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ เว้นแต่กรณีมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครฯ รายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ที่เทศบาลตำบลบ้านแหลม กำหนดหรือยื่นเอกสารหลักฐานใดอันเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ นั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่ เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้ว หรือพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว

๓. ให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อยืนยันเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม ในวันพุธ ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย หากผู้ที่ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการจัดจ้างในครั้งนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวัน เมษอัคคี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านแหลม
 แนนท้ายประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ได้ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน			<p>ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑</p> <p>ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านแหลม</p> <p>หากไม่มาภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์</p> <p>เอกสารที่ใช้สำหรับการรายงานตัว</p> <p>๑. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๒ ฉบับ</p> <p>๒. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน ๒ ฉบับ</p> <p>และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗</p>
๑	๒	นางสาว ศิริกาญจน์ หิรัญเกษตร	
๒	๑	นางสาว บุญยหนู สอนสะอาด	